

## สรุปข่าวประจำวันที่ ๑๙ ม.ค. ๖๗

### สื่อสิ่งพิมพ์

- กรมป่าไม้รณรงค์งดเผาป่าสงวนฯ ช่วง ม.ค.-เม.ย. นี้ (ไทยรัฐ ๒๐ ม.ค. ๖๗ หน้า ๗)
- คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก (ไทยรัฐ ๒๐ ม.ค. ๖๗ หน้า ๑๒)
- จนท.บุกยึดที่ดินนายทุนรุกเขาค้อ (มติชน ๒๐ ม.ค. ๖๗ หน้า ๑๒)
- กมธ.ปง.จี้กรมป่าไม้-ปง.จับมือสาบคดีเขม็อบป่ากว่า ๖,๙๐๐ ไร่ ใน “ภูเรือ-ด่านซ้าย” (ผู้จัดการรายวัน ๓๖๐ องศา หน้า ๑๑)
- ๑๗ จว. ขึ้นวิกฤต ฝุ่นพิษซีตีสี่แดง (ข่าวสด ๒๐ ม.ค. ๖๗ หน้า ๑,๙)

### สื่อออนไลน์

- สนธิกำลังเตรียมลอบกลายตอพิสูจน์ ขยายผลคดีไม้ประดู่ฝังดิน (เชียงใหม่นิวส์ ๑๘ ม.ค. ๖๗)  
[www.chiangmainews.co.th/news/3207361/](http://www.chiangmainews.co.th/news/3207361/)
- จนท. ขึ้นเขานางจันทร์ ตรวจจับลักลอบตัดโค่นไม้ขนาดใหญ่ (สยามรัฐ 18 ม.ค. 67)  
<https://siamrath.co.th/n/507935>
- มอดไม้เหิมหนัก ลักลอบตัดโค่นไม้ขนาดใหญ่ บนเขานางจันทร์ (บ้านเมือง 18 ม.ค. 67)  
[www.banmuang.co.th/news/crime/364518](http://www.banmuang.co.th/news/crime/364518)
- สตูล คณะทำงานฯ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาลึง (สยามรัฐ 18 ม.ค. 67)  
<https://siamrath.co.th/n/508028>

## กรมป่าไม้รณรงค์งดเผาป่าสงวนฯ ช่วง ม.ค.-เม.ย.นี้

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ ขึ้นใหม่ โดยใช้ข้อมูลแผนที่แสดงแนวเขตป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สงวนแห่งชาติ ปี พ.ศ.2565 และแผนที่แสดง (ทส.) เปิดเผยว่าการประชุมการขับเคลื่อนภารกิจ แนวเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง งามควบคุมไฟป่าที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556 ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567 อธิบดีกรมป่าไม้กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ได้ทำ ที่ประชุมรายงานเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ ความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ ในการรณรงค์ การควบคุมไฟป่าตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันการ ให้ประชาชนงดเผาป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ถ่ายโอนภารกิจ การควบคุมไฟป่าให้แก่ อปท. อาทิ ชานา ชาวไร่ ผู้ทำการเกษตรในพื้นที่ป่า โดยเรื่องการจัดการไฟป่ากรมป่าไม้ดำเนินการ สงวนแห่งชาติ ให้งดการเผาทุกชนิดเพื่อป้องกัน วางแผนการจัดการเชื้อเพลิง และหารีร่วมกับ การเกิดไฟป่า โดยเฉพาะในช่วงมกราคม- กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ เมษายนของทุกปี อย่างไรก็ตาม หวังว่าการ การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ ดำเนินการดังกล่าวจะได้รับความร่วมมือจาก ให้แก่อปท. และการทำแผนที่แบบชี้เป้างบประมาณ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อลด วมทั้ง กรมป่าไม้ได้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขต ปัญหาไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น. รับผิดชอบของ อปท. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

## ข่าวสั้น ทันโลก

**ลอบตัดไม้บนภูเขา :** เมื่อวันที่ 16 ม.ค. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ จนท.ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านแค ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เข้าจับกุมกลุ่มบุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบนเขาจันทร์ที่เป็นภูเขาสูงและเป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่บ้านแค ต.ตาชี หลังได้รับแจ้งเมื่อไปถึงพบแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดต่างๆถูกตัดล้มคาตอ รวม 5 ต้น ถูกตัดเป็นท่อนๆ โดยไม้ที่ถูกลอบตัดมีไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ 4 ต้น และต้นแลนบานที่มีการแปรรูปแล้ว ส่วนผู้ลักลอบตัดไม้หนีไปได้ เจ้าหน้าที่ได้ยึดไม้ท่อนซุงรวม 7 ท่อน ไม้แปรรูป 12 แผ่นแต่เนื่องจากไม้ท่อนซุงมีขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่ไม่มีอุปกรณ์ขนย้ายมาเป็นของกลางทำหนังสือขออนุมัติทิ้งไว้ที่เกิดเหตุ.

## จนท.บุกยึดที่ดินนายทุนรุกเขาค้อ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะหน.ชุดปฏิบัติการ ศป.4 กอ.รมน. กล่าวถึงการบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พช.2 (เขาค้อ) เข้าตรวจสอบพื้นที่ท้องที่หมู่ 6 บ้าน ดงหลง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา หลังได้รับร้องเรียนว่ามีนายทุนชุดปรับพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาโป่งหล่ม ทำถนนคอนกรีตชั้น ไปบนภูเขา และปรับพื้นที่เป็นชั้นบันได 6 ระดับ เทคอนกรีต มองเห็นได้ในระยะไกล เตรียมสร้างที่พักรีสอร์ต

โดยเมื่อคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปบ้าน ดงหลง หมู่ 6 ก่อนถึงหมู่บ้านพบถนนคอนกรีต สร้างใหม่แยกขึ้นไปบนภูเขา จึงขึ้นไปตาม เส้นทาง พบพื้นที่ 2 แปลง โดยแปลงแรกมีการปรับพื้นที่เป็นชั้นบันได 6 ระดับ พบคนงานก่อสร้าง 6 คน กำลังชุดหลุมเตรียมก่อสร้าง บ้านพัก เจ้าหน้าที่สอบถามหัวหน้าคนงาน ให้การว่า รับจ้างจากนายทุนกรุงเทพฯอาชีพ วิศวกร สร้างบ้านพักรีสอร์ต คิดค่าแรงราคา

350,000 บาท ส่วนรถบ้านที่จอดอยู่ 1 คัน และพื้นที่ที่ปรับระดับไว้เตรียมสร้างที่พัก และ ทำลานการเดินที่ โดยไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้าง จากเทศบาลแคมป์สนแต่อย่างใด

เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจวัดพื้นที่ถูกบุกรุก ด้วยเครื่องมือหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณ ดาวเทียม (จีพีเอส) คำนวณพื้นที่ป่าถูกบุกรุก ได้เนื้อที่ 8-2-36 ไร่ โดยคณะเจ้าหน้าที่ พิจารณาแล้วการกระทำดังกล่าวเป็นความผิด กฎหมายตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช 2507 จึงร่วมกันทำบันทึกตรวจยึด พื้นที่ 2 แปลง รวมเนื้อที่ 12-3-01 ไร่ คิดค่าเสียหายรัฐเบื้องต้นเป็นเงิน จำนวน 1,912,500 บาท โดยแยกเป็นแปลงที่ 1 เนื้อที่ 4-0-65 ไร่ ค่าเสียหายรัฐเบื้องต้นเป็นเงิน 624,000 บาท และแปลงที่ 2 เนื้อที่ 8-2-36 ไร่ ค่าเสียหาย รัฐเบื้องต้นเป็นเงิน 1,288,500 บาท จากนั้น จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เขาค้อ พร้อม ทำการแจ้งกล่าวโทษผู้กระทำผิดดังกล่าว เพื่อให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป

## กมธ.ปง.จี้กรมป่าไม้-ปง.จับมือสาธิตเคมีอบป่ากว่า6,900ไร่ใน“ภูเรือ-ด่านซ้าย”

**ภูมิภาค** - “กมธ.ปง.” จี้กรมป่าไม้-ปง. พิจารณาเคมีอบป่าภูเรือ-ด่านซ้าย กว่า 6,900 ไร่ใหม่ ให้ ปง.เร่งดำเนินคดีในการยึด อาศัยทรัพย์ ที่พบว่ามีความผิดทั้งหมด และขอให้กรมป่าไม้ได้ดำเนินการพิจารณาแจ้งความดำเนินคดีใหม่ พร้อมกับเข้าจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัดนี้ให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมกรมการ N 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา เทียบกาย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.ป.ช.) พร้อมคณะ กมธ. ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงกรณีการครอบครองหรือการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในอำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ของ บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก ซึ่งเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ทั้งนี้ ได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและอธิบดีกรมป่าไม้ แต่ได้ส่งผู้แทนประกอบด้วย นายวิฑูรย์ จันทวาส นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ และนายกรกฤษณ์ ปรามเขต นักสืบสวนสอบสวน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และนายบรรณรักษ์ เสริมทอง รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายคมศรีสวัสดิ์ ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม นายสรวิชัย บุญก่อ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 อุดรธานี และ นายยุทธศักดิ์ ไชยศักดิ์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การพิจารณา กมธ.ปง.พิจารณาประเด็นการตรวจสอบข้อมูลเดิมที่มีการสอบสวนและข้อมูลเชิงลึกที่ถูกนำเสนอผ่านสื่อ กรณี บริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก บุกรุกยึดครองหรือทำประโยชน์ในอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนฯ กว่า 6,200 ไร่ ใน อ.ภูเรือ จ.เลย โดยขั้นตอนที่คณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีบริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับพวก และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสภาพของที่ดินจำนวน 6,200 ไร่ ใน อ.ภูเรือ จ.เลยที่อยู่ในความครอบครองของบริษัท ซี.พี.เค. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปัจจุบันเป็นอย่างไร

ที่ประชุมมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์และพบช่องว่าง ในการติดตามทรัพย์สินและความเสียหายที่มีช่องว่างที่สามารถตรวจสอบได้ โดยปรากฏข้อมูลความเสียหายในภาพรวมมีมากกว่า 6,900 ไร่

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธาน กมธ.ปง. กล่าวว่า จากข้อมูลที่ได้รับ

ชี้แจงจากผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกรมป่าไม้ พบว่า ความเสียหายภาพรวมมีมากถึง 6,900 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ อ.ภูเรือ และ อ.ด่านซ้าย ที่ยังคงรอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามทวงคืนที่ดินและเรียกคืนความเสียหาย กมธ.ปง. จึงมีมติให้สำนักงาน ปง.ให้เร่งดำเนินคดีในการยึด อาศัยทรัพย์ ที่พบว่ามีความผิดทั้งหมด และขอให้กรมป่าไม้ได้ดำเนินการพิจารณาแจ้งความดำเนินคดีใหม่ พร้อมกับเข้าจัดการทรัพย์สินที่ยึดอายัดนี้ให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ต่อแผ่นดินและให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ กมธ.ป.ช.ด้วย.

# 17จว.ขึ้นวิกฤต ฝุ่นพิษซีดีสีแดง

## เกินมาตรฐาน ส่งผลอันตราย ชวนชาวพิมาย อย่าเผาซังข้าว

ฝุ่นพิษพีเอ็ม2.5 พุ่ง 17  
จังหวัดทั่วไทยถึงวิกฤตขั้น  
ระดับสีแดง เกินค่ามาตรฐาน  
ส่งผลต่อสุขภาพแล้ว 3 จังหวัด  
แรกที่หนักสุดได้แก่ มหาชัย  
แม่กลอง  อ่านต่อหน้า 9

### ● ฝุ่นพิษ ต่อจากหน้า 1

ตามด้วยนครปฐม พบเกษตรกรชาวพิมาย  
ยังคงลักลอบเผาตอซังข้าว-ไร่ฮ้อยในพื้นที่  
ทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้ว ป้องกัน  
ก่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมบังคับใช้  
กฎหมายจับปรับจริงอย่างเข้มงวด

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 18 ม.ค.  
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ  
สารสนเทศ หรือ จิสด้า กระทรวงการ  
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
(อว.) ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  
กรมควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายงาน  
สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 แบบรายชั่วโมง  
ด้วยข้อมูลจากดาวเทียมผ่านแอปพลิเคชัน  
“เช็คฝุ่น” พบว่า 17 จังหวัด มีค่าฝุ่นเกินเกณฑ์

มาตรฐานในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ  
(พื้นที่สีแดง) โดย 3 อันดับแรก คือ  
สมุทรสาคร ค่าฝุ่น 131.7 ไมโครกรัมต่อ  
ลูกบาศก์เมตร (มกก./ลบ.ม.) สมุทรสงคราม  
ค่าฝุ่น 124.8 มกก./ลบ.ม. และนครปฐม  
ค่าฝุ่น 105 มกก./ลบ.ม. และพบอีก 28  
จังหวัด ที่มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับ  
ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีส้ม)

ขณะที่กรุงเทพฯ พบค่าฝุ่น PM 2.5  
ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่  
สีแดง) พบถึง 33 เขตพื้นที่ โดย 3 อันดับ  
แรก คือ หนองแขม ค่าฝุ่น 119 มกก./  
ลบ.ม. บางกอกใหญ่ ค่าฝุ่น 100.2 มกก./  
ลบ.ม. ทวีวัฒนา ค่าฝุ่น 99.0 มกก./ลบ.ม.  
ในส่วนของ 17 เขตที่เหลือยังคงมีค่าฝุ่น  
ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ(พื้นที่สีส้ม)

แอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” ยังคาดการณ์  
ปริมาณฝุ่น PM 2.5 พบว่าหลายพื้นที่จะมี  
ค่าคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่เริ่ม  
มีผลกระทบต่อสุขภาพสีส้ม ทั้งนี้ ข้อมูล  
บนแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” มีการใช้  
เทคโนโลยีดาวเทียมร่วมกับ AI (Artificial  
intelligence) ในการวิเคราะห์ค่าฝุ่น PM  
2.5 แบบรายชั่วโมงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ  
ร่วมกับการใช้ข้อมูลการตรวจวัด PM 2.5  
จากกรมควบคุมมลพิษ, ข้อมูลสภาพ  
อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงข้อมูล  
ของแหล่งกำเนิดฝุ่น เช่น จุดความร้อน  
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก มา  
นำเสนอในรูปแบบข้อมูลตัวเลขและค่าสี  
ในระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจ  
สถานการณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ จากข้อมูลจุดความร้อนที่รายงาน  
โดยจิสด้า ในวันที่ 17 ม.ค. พบจุดความร้อน

ทั้งประเทศรวม 221 จุด ส่วนใหญ่พบใน  
พื้นที่เกษตรจำนวน 70 จุด ตามด้วยพื้นที่  
ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 49 จุด พื้นที่  
เขต ส.ป.ก.จำนวน 37 จุด ชุมชนและอื่นๆ  
จำนวน 32 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์จำนวน  
27 จุด พื้นที่ริมทางหลวงจำนวน 6 จุด  
และโดยจังหวัดที่พบจำนวนจุดความร้อน  
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ชลบุรีจำนวน 22 จุด  
ลพบุรีจำนวน 15 จุด ขอนแก่นจำนวน 13 จุด

นอกจากนี้ ประเทศเพื่อนบ้านที่พบ  
จุดความร้อน มากสุดอยู่ที่ประเทศกัมพูชา  
จำนวน 1,174 จุด ตามด้วยพม่าจำนวน  
328 จุด สปป.ลาวจำนวน 100 จุด และ  
เวียดนามจำนวน 72 จุด

วันเดียวกัน นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดี  
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า การประชุม  
การขับเคลื่อนภารกิจงานควบคุมไฟป่า  
ที่ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ที่ประชุมรายงานเกี่ยวกับการถ่ายโอน  
ภารกิจการควบคุมไฟป่าตามกฎหมาย  
ซึ่งปัจจุบันการถ่ายโอนภารกิจ การควบคุม  
ไฟป่าให้แก่ อปท. โดยเรื่องการจัดการ  
ไฟป่า กรมป่าไม้ดำเนินการวางแผนการ  
จัดการเชื้อเพลิง และหารือร่วมกับกรม  
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับ  
การกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร  
งบประมาณให้แก่ อปท. และการทำแผนที่  
แบบชี้เป้างบประมาณ รวมทั้ง กรมป่าไม้  
ได้จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตรับผิดชอบ  
ของ อปท. ในเขตป่าสงวนแห่งชาติขึ้นใหม่  
โดยใช้ข้อมูลแผนที่แสดงแนวเขตป่าสงวน  
แห่งชาติ ปี พ.ศ.2565 และแผนที่แสดง  
แนวเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ปี พ.ศ.2556

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้  
ได้ทำความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์  
ในการรณรงค์ ให้ประชาชนงดเผาป่าใน  
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อาทิ ชาวนา ชาวไร่  
ผู้ทำการเกษตรในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  
ให้งดการเผาทุกชนิด เพื่อป้องกันการเกิด  
ไฟป่า โดยเฉพาะในช่วง มกราคม-เมษายน  
ของทุกปี อย่างไรก็ตาม หวังว่า การดำเนิน

การดังกล่าวจะได้รับความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนเพื่อลดปัญหาไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ต.นิคม อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พบเกษตรกรลักลอบจุดไฟเผาไร่ย่อยหลายสิบไร่ ทำให้เกิดกลุ่มควันไฟจำนวนมาก ลอยกระจายปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านประชาชน เด็ก และผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เริ่มได้รับความเดือดร้อนจากการสูดหายใจเอากลิ่นควันพิษเข้าไป และยังมีเศษเขม่าลอยปลิวมาตกใส่บ้านเรือนด้วย

นายศิระเสก สิ้นโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย จึงออกมาขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่งดการจุดไฟเผาต่อซังข้าว เพื่อลดการก่อฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งพบว่าในปัจจุบันนี้ การลักลอบจุดไฟเผาต่อซังข้าวในพื้นที่อำเภอพิมาย มีการจุดไฟเผาต่อซังข้าว และเผาพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมาก อันค้ำหนึ่งขงจังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากอำเภอพิมายมีพื้นที่ทางการเกษตรมากที่สุด

ทั้งนี้ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ แจ้งขอความร่วมมือไปยังผู้นำชุมชนในพื้นที่ ประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการเผาต่อซังข้าว และพื้นที่การเกษตร

หากตรวจพบเกษตรกรรายใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีเอาผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

วันเดียวกัน น.ส.ปรีญาพร สุวรรณเกษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทส. ได้ขอบุคคลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ลงมติออกันรับหลักการใน ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ทั้ง 7 ฉบับ ในวาระแรก ด้วยคะแนน 443 เสียง โดยไม่มีผู้คัดค้าน และขอบุคคลทุกภาคส่วนที่ร่วมเสนอร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด ทั้ง 7 ฉบับ และหวังว่าเมื่อผ่านการแปรญัตติจะมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อจะเป็นกฎหมายเฉพาะที่จะนำมาใช้เพื่อบริหารจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในเชิงโครงสร้าง มีการจัดการ

มลพิษครอบคลุมทั้งแหล่งกำเนิดภายในประเทศและมลพิษข้ามพรมแดน รวมทั้งจะมีกลไกการบริหารจัดการมลพิษทางอากาศทั้งในระดับชาติและในระดับพื้นที่ มีการพัฒนาและบูรณาการบริหารจัดการของทุกภาคส่วนให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน เพื่อลดสาเหตุการเกิดมลพิษทางอากาศ

น.ส.ปรีญาพรกล่าวว่า หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาหมอกควันทางอากาศในระดับรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาฝุ่น PM 2.5 มีค่าสูงขึ้นในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดนี้ ได้กำหนดกลไกการควบคุมและจัดการมลพิษซึ่งเข้มงวดกว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยกำหนดเพิ่มมาตรการเฉพาะกับแหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภท มาตรการลดมลพิษเฉพาะหน้า ได้แก่ ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดในการสั่งหยุดกิจกรรมกำเนิดมลพิษเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การใช้เทคโนโลยีและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์การประกาศพื้นที่เฝ้าระวังและพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบการมุ่งหมายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องมีเครื่องมือทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหา

มลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม อธิบดี ทส.กล่าวอีกว่า ขั้นตอนต่อไปของร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญที่สภาผู้แทนราษฎร แต่งตั้ง 39 คน เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาดฯ ทั้ง 7 ฉบับ มีกำหนดระยะเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน โดยจะใช้ร่าง พ.ร.บ.บริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. ... ของคณะรัฐมนตรีเป็นร่างหลักในการพิจารณา ซึ่งเป็นการพิจารณาในรายละเอียดของกฎหมายรายมาตรา หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จจะเสนอไปที่สภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ตามลำดับของกระบวนการนิติบัญญัติต่อไป

# สนธิกำลังเตรียมลอบลายตอพิสุจน์ ขยายผลคดีไม้ประดู่ฝังดิน

18 Jan 67



ผอ.ส่วนป้องกันฯ .สจป.1 แม่ฮ่องสอน สนธิกำลังร่วม สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดไม้ประดู่ เตรียม ลอบลายตอพิสุจน์ ขยายผลคดีไม้ประดู่ฝังดิน

วันนี้ 18 ม.ค.67 นายสมจินต์ เนตรประดิษฐ์ ผอ.สพฟ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน นายเอกชัย บัญญัติโลก ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร นายอำนาจ ยอดคำ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.9 (ห้วยโผ) สนธิกำลังร่วม จนท.ตชด.337 แม่สะเรียง จนท.ตำรวจ สภ.แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ปกครองแม่สะเรียง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าทำการตรวจสอบตอไม้ประดู่ พร้อมทำการตรวจยึดไม้ประดู่ ที่ถูกมอดไม้ทำการโค่นล้ม จำนวน 2 ต้น บริเวณริมแม่น้ำยม ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งขวา เขตรอยต่อ อำเภอแม่สะเรียง-อำเภอลาน้อย จากจุดที่เกิดเหตุพบว่า มีร่องรอยการชักลากไม้ออกไปบางส่วนแล้ว คงเหลือ ตอไม้ประดู่ ขนาดใหญ่ และไม้ที่ยังถูกตัดทอน บางส่วน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดไม้ประดู่ได้เพิ่ม อีกจำนวน 10 ท่อน จึงเข้าทำการชักลากไม้ของกลางทั้งหมดเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันฯ





ด้าน นายสมจันต์ เนตรประดิษฐ์ ผอ.สพพ.สจป.ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า การเข้าตรวจยึดไม้ในพื้นที่ดังกล่าว สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 8 มกราคม ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจยึดไม้ประดู่ ที่ ต.บ้านกาศ ริมฝั่งลำน้ำยม โดยสามารถตรวจยึดไม้ประดู่ฝัดดินได้ จำนวน 18 ท่อน จึงเป็นที่มาของการขยายผล แหล่งที่มาของไม้ประดู่ ที่ตรวจยึดก่อนหน้านี้ ซึ่งพบว่า บริเวณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยมฝั่งขวา มีการลักลอบตัดโค่นต้นไม้ประดู่ จำนวน 2 ต้น และไม้บางส่วน ที่เป็นไม้โค่นหรือไม้เกรดเอได้ถูกนำออกจากพื้นที่ไปแล้ว ซึ่งเราสงสัยว่าจะเป็นไม้ต้นต่อเดียวกันที่ขุดพบ ฝัดดิน เมื่อวันที่ 8 หรือไม โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการลอกลายไม้จำนวน 2 ตอในที่เกิดเหตุเพื่อไปพิสูจน์กับท่อนไม้ที่ตรวจยึดดำเนินคดีไว้ก่อนหน้านี้ ว่าจะเป็นไม้ต้นต่อเดียวกันหรือไม่



## จนท.ขึ้นเขานางจันทร์ ตรวจจับลักลอบตัดโค่นไม้ขนาดใหญ่

โพสต์ แชร์ Share

© 18 มกราคม 2567 15:35 น. สยามรัฐออนไลน์ ข่าวทั่วไป



วันที่ 18 ม.ค.67 ภายใต้การสั่งการอำนวยการของ ผอ.ผวจ.ยะลา, ผอ.รมน.ภาค 4 และ นายอำเภอ ยะหา จ.ยะลา ให้คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต), จนท.สขว.รมน.ภาค 4 สน., จนท.ร้อย ทพ.4712, จนท.สายตรวจ กก.6 ปทส.จ.ยะลา, จนท.ฝ่ายปกครอง อส.อ.ยะหา จ.ยะลา และ จนท.ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแค ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา พร้อม ผรส.และเจ้าหน้าที่ นำโดย ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา เนื่องจากได้รับทราบข่าวจาก สำนักข่าว กอ.รมน.ภาค 4 สน.แจ้งว่า มีกลุ่มบุคคล เข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้สมบูรณ์ บนภูเขาสูง ป่าต้นน้ำลำธาร บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านหาดทรายบน บ้านแค ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติการพิสูจน์ทราบ กลุ่มบุคคล ที่เข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ บริเวณท้องที่ที่ได้รับแจ้ง

คณะเจ้าหน้าที่ เดินเท้าจาก บ.หาดทราย ไปตามทางคนเดินเท้าไปในป่าบนภูเขา ผ่านสวนผลไม้ สวนยางพารา ป่าไม้ ประมาณ 2 กม.ถึงพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำ พบจุดที่มีการลักลอบตัดไม้ใหม่ จึงเข้าทำการตรวจสอบ พบ ต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาด ชนิดต่าง ๆ ถูกตัดล้มคาตอ แล้วบางต้นตัดเป็นท่อนและแปรรูปไม้ ด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ จึงตรวจพื้นที่โดยละเอียด พบต้นไม้ถูกตัดโค่น จำนวน 5 ต้น ดังนี้



1.ไม้ตะเคียน ขนาดโคนต้นโต 350 ซม.ถูกตัดทอน เป็น 3 ท่อน

1.1 ท่อนที่ 1 ขนาดโต 190 ซม.ยาว 500 ซม.

1.2 ท่อนที่ 2 ขนาดโต 170 ซม.ยาว 450 ซม.

1.3 ท่อนที่ 3 ขนาดโต 160 ซม.ยาว 500 ซม.

2.ต้นตะเคียน ขนาดโคนต้นโต 550 ซม.ถูกตัดทอน เป็น 2 ท่อน

2.1 ท่อนที่ 1 ขนาดโต 220 ซม.ยาว 300 ซม.

2.2 ท่อนที่ 2 ขนาดโต 180 ซม.ยาว 600 ซม.

## มอดไม้เหิมหนัก ลักลอบตัดโค่นไม้ขนาดใหญ่ บนเขานางจันทร์

วันหยุดสัปดาห์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567, 17.32 น.



### ลักลอบตัดไม้ใหญ่บนเขานางจันทร์

ภายใต้การสั่งการอำนวยการของ ผอ.ผวจ.ยะลา, ผอ.รমন.ภาค 4 และ นายอำเภอยะหา จ.ยะลา ให้คณะเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต), จนท.สขว.รমন.ภาค 4 สน., จนท.ร้อยทพ.4712, จนท.สายตรวจ กก.6 ปทส.จ.ยะลา, จนท.ฝ่ายปกครอง อส.อ.ยะหา จ.ยะลา และ จนท.ฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแค ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา พร้อม ผรส.และเจ้าหน้าที่ นำโดย ร.ต.อ.อรุณ กุลกัลยา

เนื่องจากได้รับทราบข่าวจาก สำนักข่าว กอ.รমন.ภาค 4 สน.แจ้งว่า มีกลุ่มบุคคล เข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่าไม้สมบูรณ์ บนภูเขาสูง ป่าต้นน้ำลำธาร บริเวณท้องที่ กลุ่มบ้านหาดทรายบน บ้านแค ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เมื่อได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติการพิสูจน์ทราบ กลุ่มบุคคล ที่เข้าไปลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำความผิดว่าด้วยกฎหมายป่าไม้ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ บริเวณท้องที่ที่ได้รับแจ้ง

คณะเจ้าหน้าที่ เดินเท้าจาก บ.หาดทราย ไปตามทางคนเดินเท้าไปป่าบนภูเขา ผ่านสวนผลไม้ สวนยางพารา ป่าไม้ ประมาณ 2 กม.ถึงพื้นที่ป่าสงวนต้นน้ำ พบจุดที่มีการลักลอบตัดไม้ใหม่ จึงเข้าทำการตรวจสอบ พบต้นไม้ขนาดใหญ่ ขนาด ชนิดต่าง ๆ ถูกตัดล้มคาต่อ แล้วบางต้นตัดเป็นท่อนและแปรรูปไม้ ด้วยเครื่องเลื่อยโซยนต์ จึงตรวจพื้นที่โดยละเอียด พบต้นไม้ถูกตัดโค่น จำนวน 5 ต้น ดังนี้

- 1.ไม้ตะเคียน ขนาดโคนต้นโต 350 ซม.ถูกตัดทอน เป็น 3 ท่อน 1.1 ท่อนที่ 1 ขนาดโต 190 ซม.ยาว 500 ซม.
- 1.2 ท่อนที่ 2 ขนาดโต 170 ซม.ยาว 450 ซม. 1.3 ท่อนที่ 3 ขนาดโต 160 ซม.ยาว 500 ซม. 2.ต้นตะเคียน ขนาดโคนต้นโต 550 ซม.ถูกตัดทอน เป็น 2 ท่อน 2.1 ท่อนที่ 1 ขนาดโต 220 ซม.ยาว 300 ซม. 2.2 ท่อนที่ 2

ขนาดโต 180 ซม.ยาว 600 ซม. 3.ต้นตะเคียน ขนาดโคนต้นโต 300 ซม.ถูกตัดทอน เป็น 1 ท่อน 3.1 ท่อนที่ 1 ขนาดโต 200 ซม.ยาว 280 ซม. 3.2 ไม้แปรรูป ได้ขนย้ายไปหมดแล้ว 4.ต้นแลนบาน ขนาดโคนต้นโต 370 ซม. แล้วแปรรูป ไม้แปรรูปขนย้ายไปแล้ว คงเหลือไม้แปรรูปรวมตรวจยึด จำนวน 12 แผ่น/ชิ้น 5.ต้นตะเคียน ขนาดโคนต้นโต 240 ซม.ขนาดโต 140 ซม.ยาว 1,400 ซม.ถูกตัดด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ล้มคาต่อ จำนวน 1 ท่อน/ต้น รวมตัดไม้จำนวน 5 ต้น ตรวจยึดไม้ท่อนซุง จำนวน 7 ท่อน ไม้แปรรูปจำนวน 12 แผ่น พื้นที่ป่าถูกทำลายเสียหาย ประมาณ 1 งาน

ขณะตรวจสอบ ไม่พบกลุ่มคนลักลอบตัดไม้แปรรูปไม้ ร่องรอยเพียงหลบหนีไปใหม่ ๆ ตรวจยึดไม้แปรรูปจำนวน 12 แผ่น/ชิ้น มาเก็บรักษาที่ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) ส่วนไม้ท่อนซุง มีขนาดใหญ่ ไม่มีเส้นทาง และ อุปกรณ์ในการขนย้าย ยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ มอบหมายให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) ดำเนินการขออนุมัติทิ้งที่เกิดเหตุ ต่อไป ลักษณะการลักลอบตัดไม้ แปรรูปไม้ เพื่อใช้ไม้สร้างที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ อ.สบ้าย้อย จ.สงขลา การลักลอบตัดไม้ แปรรูปไม้ เป็นการกระทำความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507จุดตัดไม้ทำลายป่า ที่ กลุ่มบ้านหาดทรายบน บ้านแค ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา ที่บนภูเขาความสูง 404 เมตร บริเวณเขานางจันทร์ เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาใหญ่ ป่าต้นน้ำ คลองหาดทราย แม่น้ำเทพา มอบหมายให้ นายมะชิ อุซัง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.2 (ปะแต) ตรวจยึดไม้แปรรูป แล้วนำเรื่องร้องทุกข์ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.๒๕๘๔ และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ต่อ พงส.สภ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

## สตูล คณะทำงานฯ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิง

X โพสต์

f แชร

Share

© 18 มกราคม 2567 20:19 น. สยามทีวีออนไลน์ ชาวไทย



วันที่ (18 ม.ค. 67) ที่ห้องประชุมโต๊ะพะยูน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายศักร กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงจังหวัดสตูล เพื่อรับทราบการแก้ไขปัญหาลิงของจังหวัดสตูล และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาลิงของจังหวัดสตูล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากลิงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดยมีคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาลิงของจังหวัดสตูล ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา ได้ดักจับลิงตัวที่มีพฤติกรรมร้าย จำนวนกว่า 200 ตัว บริเวณเขาโต๊ะพะยูน มาทำหมันและนำไปปล่อยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา และ ความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาลิงโดยวิธีการทำหมัน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในขณะนี้ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ร่วมกับเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาลิงโดยวิธีการทำหมันของเทศบาลเมืองสตูล โดยการดักจับลิงแสม จำนวน 200 ตัว ทำหมันแล้วนำไปปล่อยในกรงบริเวณเขาโต๊ะพะยูน



ส่วนโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม) โดยจัดหาแหล่งที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ขณะนี้จังหวัดสตูลได้จัดส่งคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของลิง ในท้องที่ตำบลตันหยงโป อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เนื้อที่กว่า 62 ไร่ มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะหมดความจำเป็น ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา)พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และจังหวัดจะทำหนังสือขออนุญาตต่ออธิบดีกรมป่าไม้ และให้มีการสำรวจเกาะต่าง ๆ ในพื้นที่ในจังหวัดสตูลเกาะไหนที่สามารถนำลิงไปปล่อยได้หลังจากทำหมันแล้ว

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการเสนอปลดลิงแสม ออกจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ หลังจากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด เพื่อพิจารณานำเสนอต่อปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป นอกจากนี้ได้มีการเตรียมการจัดตั้งกองทุนบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะปัญหาลิงและอาหารลิงจังหวัดสตูล โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลร่วมกับภาคประชาชนร่วมพูดคุยเพื่อหาแนวทางในการหารายได้เพื่อนำเงินมาบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะและอาหารลิงจังหวัดสตูล